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เรื่องพิเศษ



เรื่องพิเศษ

ปลำนิล เป็นปลาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่
ประชาชนชาวไทย มีต้นก าเนิดมาจากพันธุ์ปลา Nile tilapia จ านวน 50 ตัว 
ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิ  ฮิโต เมื่อครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร
แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลี้ยงไว้ในบ่อที่สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
จนแพร่ขยายพันธุ์เป็นจ านวนมาก

ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย และเนื้อมีรสชาติดี 
เหมาะที่จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส าคัญของประชาชนทั่วไป จึงพระราชทาน
ปลาที่ เพาะเลี้ยงจากสวนจิตรลดาจ านวน 10,000 ตัว แก่กรมประมง 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 เพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่ประชาชน
เพ่ือน าไปเลี้ยงในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานช่ือปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” ปัจจุบันปลานิลเป็นปลาที่นิยมบริโภค
โดยทั่วไปในประเทศ และสามารถส่งออกน ารายได้เข้าประเทศมีมูลค่าถึงประมาณ 
900 ล้านบาทต่อปี

17 มีนาคม วนัปลานิลแห่งชาติ

ประวติัความเป็นมา

เมื่อวันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร
แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปลาน้ าจืดในตระกูล ทิลาเปีย (tilapia) จ านวน 50 ตัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในระยะแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้น าปลาดังกล่าวไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บริเวณพระต าหนักสวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ต่อจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน และต่อมาในเวลาประมาณ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่า
ในบ่อท่ีเลี้ยงมีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อดินเพิ่มขึ้นเป็น 6 บ่อ 
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2508 ได้ทรงปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อเหล่านั้นด้วยพระองค์ เอง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงท าการตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก 
มีขนาดเฉลี่ยถึง 178.8 กรัม ในระยะเวลา 6 เดือน

ในวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานลูกปลา
ดังกล่าว ขนาดความยาว 3 – 5 เซนติเมตร จ านวน 10,000 ตัว จากบ่อดินในบริเวณพระต าหนักสวนจิตรลดา แก่กรมประมงเพื่อน าไปขยายพันธุ์ 
ณ แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน จังหวัดพระนครและสถานีประมงต่าง ๆ 15 แห่ง ทั่วราชอาณาจักร 
เพื่อให้ด าเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พร้อมกัน และได้พระราชทานช่ือปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล”

เมื่อปลานิลแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้มากเพียงพอแล้ว กรมประมงจึงได้แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลให้แก่ราษฎรเพื่อน าไปเพาะเลี้ยง
ตามความต้องการ และกรมประมงได้ก าหนดให้วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นวันท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน นับแต่วันท่ี
กรมประมงได้รับพระราชทานปลานิลมาเป็นวันแจก “ปลานิลพระราชทาน” ให้แก่ราษฎร โดยในระหว่างวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2513 รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี กรมประมงได้แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลไปเป็นจ านวนรวมท้ังสิ้น 5,093,900 ตัว

อนึ่ง หลังจากที่ได้พระราชทานปลานิลให้แก่กรมประมงเพื่อน าไปเพาะขยายพันธุ์แล้ว ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้กรมประมงน าพันธุ์ปลานิลที่ทรงเพาะไว้ไปแจกจ่ายแก่ราษฎรอีกเป็นประจ าทุกเดือน จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2512 รวมเป็นพันธุ์ปลา
ทั้งสิ้น 92,269 ตัว แม้กระนั้นก็ดี จ านวนพันธุ์ปลานิลที่ได้ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของพสกนิกรที่ต้องการน าพันธุ์ปลานี้ไปเพาะเลี้ยง 
โดยเฉพาะที่แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงในบริเวณเกษตรกลางบางเขน ได้มีราษฎรมาติดต่อขอรับพันธุ์ปลานิลเดือนละไม่ต่ ากว่า 100,000 ตัว 
ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ขุดบ่อขนาดใหญ่ในสวนจิตรลดาเพิ่มขึ้นอีก 1 บ่อ เพื่อช่วยเร่ง
ผลิตพันธุ์ปลานิลให้เพียงพอแก่ความต้องการของพสกนิกรของพระองค์ต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้ท าการปรับปรุงบ่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จ านวนลดลงเหลือเพียง 7 บ่อ และได้ใช้ในการผลิตพันธุ์
ปลานิล ซึ่งนับว่าเป็นปลานิลสายพันธุ์แท้พันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในนามว่า “ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา”



เรื่องพิเศษ

จงัหวดัสระบุรีจดังานวนัสหกรณแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2565

นอ้มร าลึกพระมหากรุณาธิคณุพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 ของขบวนการสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เพ่ือเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์
จังหวัดสระบุรี โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ข้าราชการ 
ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมพิธี ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทานตะวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี 
จ ากัด อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 



1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ .ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

2

วันที่  10 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น . นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
พร้อมด้วย นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
แปลงเกษตรของ นายอ านวยพร ขุนทอง ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (เกษตร 5 ประสาน) เพื่อสอบถามข้อมูล
กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการฯ

ประมวลข่ำว



3
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ 

นางสาวสุภิญญา บุญช่วย หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวอริยาภรณ์ ลิขิตธนทรัพย์ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ฯ วางแผนการด าเนินงาน จัดเวทีค้นหาศักยภาพ
และกลั่นกรองปัญหา พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนรับฟังข้อซักถามของราษฎร
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกนิคม และราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด
กิจกรรมประชุมช้ีแจง

4
วันที่  16 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 07.30 - 17.30 น. 

นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ 
นางอลิษา ปัญญาชน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่ วไป ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  เข้าร่วมพิธี
พระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย ในงานเทศกาลแสงเทียน
แห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 2565 เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในมิติศาสนา โดยมี นายเอกพร จุ้ยส าราญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งส่วนราชการ ศาล ทหาร ต ารวจ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร สมาคมภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
ร่วมพิธี ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระพุทธฉาย ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในกิจกรรมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ประกอบด้วยการช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ ฯ ทบทวนกระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยผู้ปกครองนิคมสร้าง
ตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี/คณะท างานส่งเสริมอาชีพและการตลาด ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 โดยคณะท างานส่งเสริมอาชีพและการตลาด/จัดเวทีเพื่อค้นหา
ศักยภาพและกลั่นกรองปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อชักถามของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนิคมสร้างตนเอง
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประมวลข่ำว
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ 
นางสาวนันทกา แสงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
และนางสาววิจิตรา ยืนมั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมออกหน่วยให้บริการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยการออกหน่วยมีจ านวน 15 คลินิก ซึ่งมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่
และประชาชนร่วมงานเข้ารับบริการคลินิกเคลื่อนที่  จ านวน 100 คน โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ณ วัดดอนทอง ต าบลดอนทอง 
อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย“ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ต ารวจ ร่วมพิธี ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต าบลตะกุด อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

6
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ประมวลข่ำว
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1
ของผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง) 
และคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการท่ี 1

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 รอบท่ี 1 ของผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการที่ 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ในการนี้  นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานประเด็น
การตรวจติดตาม การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG Model) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะผู้ตรวจราชการ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการ โดยมี นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง ผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

8 ร่วมรับฟังโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565

วันที่  7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมาย
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี  2565 ซึ่ งกลุ่มสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมรับฟังโครงการฯ ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ Facebook 
DGA Thailand และ Youtube DGA Thailand โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นางไอรดา เหลืองวิไล 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม
ของสถาบัน TDGA ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง ฯ และแนะน าเครื่องมือ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 



ประมวลข่ำว

พิธีมอบผ้ำพระรำชทำน “ผ้ำขิดลำยนำรรัีตนรำชกัญญำ”

วันที่  4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ 
นางอลิษา ปัญญาชน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมพิธีมอบผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อเผยแพร่
พระอัจริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรม
จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นไทย และประชาสัมพันธ์แบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต าบลตะกุด อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ร่วมกำรประชุมประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนดิจิทัลทำงกำรเกษตร
ส ำหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนนุกำรฟื้นตัวจำกสถำนกำรณ์ COVID-1910

9

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นางสาวนันทกา แสงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสารเทศการเกษตร และนางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม
การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัลทางการเกษตรส าหรับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
จากสถานการณ์ COVID – 19 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex meeting ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.วนิดา 
ก าเนิดเพ็ชร์ ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ ส านักปลัดกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน เพื่อรับทราบผลการศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้นจากการส ารวจแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก จากทีมศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ดร .วิษณุ อรรถวานิช เป็นหัวหน้าโครงการฯ ผู้บรรยายและด าเนินการประชุม พร้อมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางการเกษตรของประเทศไทย จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร พร้อมน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ ได้จากการประชุมไปเพิ่มเติม ปรับปรุงใน (ร่าง) 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านดิจิทัลทางการเกษตร ฯ ต่อไป



ประมวลข่ำว
ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรและกำรขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร
ในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

วันท่ี 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย
นางสาวสุภิญญา บุญช่วย หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ นางวารุณี จุโฬทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบ
บูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้การตรวจราชการ
เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ช้ัน 2 (ฝั่งทางรถไฟ) โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน

11

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมประชุมตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
การตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพ้ืนท่ีของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบรายงานผลการตรวจราชการ ฯ ตามรายสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสระบุรี 
และปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
ช้ัน 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 เป็นประธาน
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ประชุมตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจรำชกำรและกำรขบัเคลือ่นแบบบูรณำกำร
ในระดับพ้ืนที่ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
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เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
วงษาเทียม ผู้อ านวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายสมนึก มั่นในบุญธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย คณะกรรมการน้ าตาลทราย เจ้าหน้าที่ของ สอน . และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ าตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออกน้ าตาลทราย ณ คลังสินค้าบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ ากัด 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยการติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ ากัด 
ขั้นตอนในการบริหารจัดการการขนย้ายน้ าตาลทราย การบริหารจัดการ การขนย้ายน้ าตาลทรายด้วยการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
ขนย้าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนและลดระยะเวลาในการขนย้ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลงพื้นที่ดูสถานที่การขนย้ายน้ าตาล
ทรายและเทคโนโลยีในการขนย้ายจากแนวคิดและการออกแบบของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ ากัด

จากนั้นคณะกรรมการน้ าตาลทรายได้เดินทางไปศึกษาดูงานการใช้น้ าตาลทรายเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก 
ณ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (เขตลาดกระบัง) กรุงเทพ ฯ

รองปลัด อ ำพันธุ์ ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำตำลทรำย อุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
และกำรส่งออกน้ ำตำลทรำย

2
กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบผลพยำกรณ์ปริมำณผลผลิตสินค้ำเกษตร ปีเพำะปลูก 
2565/66 และปี 2565

ดร.ทองเปลว กองจันทร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ 
(Zoom Meeting) โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในช่วงปี 2562 – 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ 
ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันส าปะหลังโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ลองกอง โคเนื้อ สุกร ปลานิล และปลาดุก

พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 - 2565/66 และปี 2565
ณ กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 22 ชนิดสินค้า โดยคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช และด้านประมง จ านวน 18 ชนิด จะมีปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าวผลแก่ ล าไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง 
หอมแดง มันฝรั่ง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า ปลานิล และปลาดุก จากปัจจัยที่ดี ได้แก่ ปริมาณน้ าที่เพียงพอ สภาพอากาศที่ดี การบริหารจัดการ
ที่ดีของเกษตรกร การใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ราคาและผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสินค้าเกษตรที่จะมีปริมาณผลผลิตลดลง มีจ านวน 4 ชนิด 
ได้แก่ กาแฟ มันส าปะหลังโรงงาน กระเทียม หอมหัวใหญ่ เนื่องจากราคาที่ไม่จูงใจจึงมีการลดเนื้อที่เพาะปลูก ทั้งปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และภัย
ธรรมชาติ ท าให้ผลผลิตเสียหาย

ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยี 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
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นายประภัตร โพธสุธน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ที่ได้รับ
ผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี - สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ว่า ส าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี - สกิน
(LSD) ในโค - กระบือนั้น ภายหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลาง 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี - สกิน
ในโค - กระบือ กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนลัมปี - สกิน และภายหลังจากการกระจายวัคซีนชุดใหญ่ไปทั่วประเทศ ส่งผลให้
สถานการณ์การระบาดดีขึ้นและในหลายพื้นท่ีกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จากข้อมูลสัตว์ป่วยรายวันลดเหลือจ านวนน้อยมาก และจากการ
คาดการณ์ของกรมปศุสัตว์คาดว่าประเทศไทยจะสามารถขอคืนสถานะปลอดโรคลัมปี - สกิน ได้ในไม่ช้า ท้ังนี้ จากการตรวจสอบและเก็บ
ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ พบสัตว์ป่วย 69 จังหวัด 624,800 ตัว หายป่วย 541,568 ตัว อยู่ระหว่างรักษา 17,944 ตัว สัตว์ตาย 64 จังหวัด 
65,288 ตัว ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 3 จังหวัด 4 ตัว ขอรับความช่วยเหลือ 61 จังหวัด 65,288 ตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ช่วยเหลือแล้ว 6 จังหวัด 371 ตัว ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา พะเยา ล าพูน และอุตรดิตถ์ วงเงินประมาณ 3 ล้านบาท
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รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“โอกาส ศักยภาพและความท้าทาย ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ 
ไทย - ซาอุดิอาระเบีย โดยสมบูรณ์” พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอนุชา 
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและแสดงปาฐกถา เรื่อง “ความส าเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ไทย –
ซาอุดีอาระเบีย โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ” 
และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวรายงาน โอกาสนี้ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างความร่วมมือในประเด็นการส่งเสริมด้านการเกษตร
และความเข้มแข็งของเกษตรกร รวมทั้งด้านการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนพบปะผู้น า 4 เสาหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และผ่านระบบการประชุมทางไกล

ส าหรับงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน
น าโอกาสและศักยภาพ ตามท่ีรัฐบาลรื้อฟ้ืนความพันธ์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย ท่ีขาดหายไปกว่า 30 ปี กลับสู่ประเทศไทย และจะเป็น
กระบวนการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท้าทายและส าคัญที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชการ ภาคประชาสังคม และผู้น า 4 เสาหลัก รวมทั้งสิ้นกว่า 
600 คน รวมทั้งได้มีการน าเสนอร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ภายหลัง
รัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ ไทย - ซาอุดิอาระเบีย เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป

“มนัญญำ” รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมงำนสัมมนำใหญ่ โอกำสและควำมท้ำทำยจำกควำมสัมพันธ์ 
'ไทย-ซำอ'ุ

รมช.ประภัตร น ำทีมเกษตรฯ ลุยอีสำน มอบเงินเยียวยำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
สัตว์ตำยจำกโรคลัมปี – สกิน
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รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน
วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2564 รางวัล 
Talent of the year และผู้ได้รับการเสนอช่ือ พ.ศ. 2564 รางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO ส.ป.ก. 47 ปี รางวัลชนะเลิศการเขียน
บทความทางวิชาการ ขณะที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมและภัตตาหารในช่วงเช้า โดยมี ดร .วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
กล่าวรายงาน

“ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการที่ดินและสร้างโอกาสในการถือครองที่ดินเพื่อยังชีพของเกษตรกรเป็นเวลาถึง 47 ปีแล้ว ส.ป.ก. ได้ช่วยให้เกษตรกร
และผู้ไร้ที่ดินท ากินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้เข้าถึงที่ดินผ่านการจัดที่ดินท ากิน การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ที่ดิน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดิน การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ส าหรับก้าว
ต่อไปอยากเห็น ส.ป.ก. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งแบบปกติและแบบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว เด่นชัด และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้วนั้ น
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และมีความสุข” รมช.เกษตรฯ กล่าว

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส .ป.ก. เผยว่า ในวันคล้ายวันสถาปนา ส .ป.ก. ครบรอบ 47 ปี ได้ให้
ความส าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ส.ป.ก. จึงจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีทั้งนิทรรศการและการจ าหน่ายสินค้า ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินทองค า เกษตรกรรมยกระดับ
คุณภาพชีวิต : ALRO Next Step” เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการด าเนินงานการปฏิรูปท่ีดิน โดยเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 3S คือ Sustainability การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน Security พื้นที่ผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม แสดงถึงความมั่นคงในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านรายได้ 2) ความมั่นคงด้านอาหาร 3) ความมั่นคง
ด้านสังคมเกษตร 4) ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม Safety กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น 
เกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของ ส.ป.ก. พร้อมนี้ได้น าเสนอ ALRO Next Step ก้าวต่อไปของ ส.ป.ก. ในการบริหาร
จัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้ระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ด าเนินงานในด้านการ
จัดซื้อที่ดินเอกชน และการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม รวมถึงการจัดล าดับศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และศูนย์บริการประชาชน
ออนไลน์ ซึ่งการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในก าลังหนุนเสริมการด าเนินงานของ ส .ป.ก. สู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การ
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปท่ีดินเพิ่มศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก

ส าหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส .ป.ก. ครบรอบ 47 ปี ในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
นิทรรศการท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปคุณภาพสูงจากพ่ีน้อง
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการไลฟ์ทางเพจเฟซบุ๊ก ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และทางเว็บไซต์ www.alro.go.th ระหว่างวันท่ี 6 - 8 มีนาคม 2565

“รมช.มนัญญำ’ ร่วมงำนครบรอบ 47 ปี ส.ป.ก. ในธีม “แผ่นดินทองค ำ เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภำพชีวิต : ALRO Next Step”
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รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน และรับมอบหนังสือพิจารณาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ 
นมไทย - เดนมาร์ค จ ากัด พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ภายหลังได้รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ว จะน าข้อร้องเรียนของตัวแทนชุมนุมสหกรณ์นมไทย - เดนมาร์ค จ ากัด เข้าหารือกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยซ่ึงเป็นอาชีพพระราชทานให้สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาลที่จัดสรรให้ด าเนินการปีละกว่า 14,000 ล้านบาท ส าหรับผลิตนมโรงเรียน ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กนักเรียนของไทยได้ดื่มนม และยังช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมให้ความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากข้อร้องเรียนของชุมนุมสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค จ ากัด ที่ได้มีการประชุมร่วมกันในหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่า
มีหลายประเด็นที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร อาทิ 1. การจัดสรรโควตานมโรงเรียน ให้กับ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีการศึกษาละ 96 ตัน เป็นจ านวนที่เหมาะสมหรือไม่ หากเทียบกับจ านวนเกษตรกรที่ อ.ส.ค. จะต้องรับ
ซ้ือน้ านมดิบวันละประมาณ 700 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 9 ของโครงการนมโรงเรียนที่จะใช้นมดิบทั้งระบบประมาณ 1,200 ตันต่อวัน จากผลผลิตนม
ทั้งประเทศ 3,500 ตันต่อวัน 2. คุณภาพนมดิบที่เข้าโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการก าหนดหรือไม่เนื่องจากเกษตรกรระบุว่า ในบางพื้นที่ยังพบปัญหา
คุณภาพน้ านมยังไม่ได้มาตรฐาน แต่บางโรงงานน าไปผลิตเข้าโครงการได้ ซ่ึงเรื่องนี้เห็นควรต้องมีการมาวางระบบตรวจสอบให้ถูกต้อง และชัดเจน
และ 3. การที่มีผู้ประกอบการไปจัดตั้งโรงงานผลิตนมขนาดเล็ก 3 – 5 ตัน เพื่อขอรับสิทธิ์เข้าโครงการนมโรงเรียน โดยไม่มีที่มาของฟาร์มโคนมที่น ามาผลิตเป็นวัตถุดิบ
กรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียนหรือไม่ เป็นต้น

“เจตนารมณ์ของโครงการนมโรงเรียน คือ ต้องการให้นักเรียนของไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคนมของไทยมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ที่ผ่านมาจึงได้มีการก าหนดรูปแบบโครงการว่านมที่เข้าโครงการนมโรงเรียน ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากเกษตรกร
แต่จะเห็นว่าปัจจุบัน อ.ส.ค. ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับซ้ือ รับผิดชอบนมจากเกษตรกร ซ่ึงมีสมาชิกประมาณ 4,500 ครัวเรือน ปริมาณน้ านมดิบ 700 ตันต่อ
วัน แต่ได้สิทธิ์โควต้านมโรงเรียนเพียง 96 ตันต่อวัน ที่เหลือเป็นภาคส่วนอื่นที่ได้รับโควต้าไป แต่เมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งราคา
น้ านม คุณภาพน้ านม นมโรงเรียนบูด นมโรงเรียนเสีย อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานแรกที่ถูกร้องเรียน ในขณะที่ อ.ส.ค. มีส่วนผลิตเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น และสัดส่วนนม
โรงเรียน 96 ตันต่อวัน ไม่สามารถที่จะดูแลสมาชิกสหกรณ์โคนมได้อย่างครอบคลุมท าให้เกษตรกรเดือดร้อน รวมถึง อ.ส.ค. ยังต้องแบกภาระสต็อกน้ านม
UHT กว่า 30,000 ตัน เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น จะเสนอ รมว.เกษตร ฯ ให้น าเรื่องนี้
หารือในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร่งด่วนจะไม่รอให้เกษตรกรต้องขนนมมาทิ้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา” รมช.มนัญญา กล่าว

ด้าน นายสมาน เหล็งหวาน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย - เดนมาร์ค จ ากัด มีข้อเสนอในหนังสือให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณา ดังนี้

1. ทบทวนพิจารณาโควต้านมโรงเรียนให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์โคนมที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมเป็นสมาชิกก่อนผู้ประกอบการบางราย
ที่ไม่มีโคนม และให้ยกเลิกคุ้มครองโรงงานโรงนมเล็กทั้งหมด ซ่ึงไม่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและนักเรียน ให้ยกเลิกทั้ง ขนาด 5 ตัน และ 3 ตัน มิฉะนั้นจะเกิดโรงใหม่
ขึ้นทุกปี แต่จ านวนเด็กนักเรียนตามงบประมาณเท่าเดิม

2. ให้สหกรณ์ที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมจริงเป็นสมาชิกและได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ซ้ือขายน้ านมดิบระหว่างกัน และต้องการขอสิทธิ์โควตา
ท านมโรงเรียน โดยขอจัดสรรสิทธิ์โควต้าให้เป็นไปตามสัดส่วนการรับน้ านมดิบที่เป็นธรรมและโปร่งใส (เกษตรกรตัวจริง) ที่รวมตัวเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตัวจริง

3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการนมโรงเรียนอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฉพาะกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
โคนม โดยให้สามารถจ้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่ที่มีกระบวนการผลิตผ่านหลักเกณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปตามข้อก าหนด

4. พิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ได้สิทธิ์โควตา เข้าไปท านมโรงเรียนง่ายและมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้ านมที่ผลิตได้ และเป็นช่องทาง
เพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีตลาดที่แน่นอน มั่นคง และยั่งยืน

5. ให้จัดสรรสิทธิ์ตามสัดส่วนการรับน้ านมดิบของเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและยุติธรรม
6. ให้ตรวจสอบผู้ประกอบบางรายที่ไม่รับน้ านมดิบจากเกษตรกรแต่กลับมาได้งบในโครงการนมโรงเรียน

ทั้งนี้ นายสมาน ระบุว่า ขณะนี้ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน ซ่ึงมองว่าไม่เป็นธรรมกับภาคเกษตรกร จึงต้องมา
ขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6
“รมช.มนญัญญญ เตรียมห รือ รมว.เกษตรฯ’’

เร่งแกปั้ญญห โควต ้นมโรงเรียน
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลด
ค่าครองชีพ” โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม
ตลาดริมน้ า อ.ต.ก. เลียบคลองบางซื่อ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 17.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ด้วยการจัดจ าหน่ายหมูเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นหมูเนื้อแดง คุณภาพดี การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
เพียงกิโลกรัมละ 140 บาท ซึ่งได้น ามาจ าหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. จ านวน 150,000 กิโลกรัม โดยก าหนดซื้อได้คนละไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อให้ทั่วถึงกันทุกคน

ส าหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมมือกันจัดขึ้น 
โดยกรมปศุสัตว์ ได้ประสานกับภาคเอกชนในการจัดสรรเนื้อหมูแดง คุณภาพดี ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”
ซึ่งการันตีได้ว่า ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยส าหรับการบริโภคแน่นอน ขณะที่ทาง อ.ต.ก ได้ให้การสนับสนุนพื้นท่ีจ าหน่ายเนื้อหมู ท้ัง 7 วัน 
ซึ่งจะเน้นมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19 อย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐานของตลาดสดน่าซื้อ และเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดภายในพื้นที่

"จากภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กระทรวงเกษตรฯ พยายามหามาตรการต่าง ๆ ในการบรรเทา
และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนลงมารับรู้ปัญหาและช่วยกันแก้ไข ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์
ที่ราคาหมูมีราคาสูงขึ้น ที่เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ  อย่าง กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งการตรวจเช็คห้องเย็น หรือตรวจสต็อกหมูทั้งหมด 
เพื่อเช็คจ านวนว่าในความเป็นจริง หมูขาดตลาดหรือไม่ หรือการที่หมูราคาแพงขึ้นเกิดจากกลไกใด และในระหว่างแก้ไขปัญหา สิ่งหนึ่งที่ท าควบคู่ กันไป
คือการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” จะเป็นส่วนหน่ึง
ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนจากปัญหาสินค้าราคาแพง ซึ่งระยะต่อไปจะขยายกิจกรรมไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่น  ๆ
เพื่อประชาชนคนไทย จะได้สามารถบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตร ฯ 
พร้อมขับเคลื่อนการด าเนินงานท่ีจะท าให้ราคาหมูกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Kick off โครงกำร 
“เกษตรช่วยประชำชนลดค่ำครองชีพ” จ ำหน่ำยหมูในรำคำเพียงกิโลกรัมละ 140 บำท

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Kick off โครงกำร 
“เกษตรช่วยประชำชนลดค่ำครองชีพ”
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นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า
เกษตรของไทยล็อตแรก 20 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยรถไฟสายจีน - ลาว จากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ สู่ด่านรถไฟโมฮ่านของมณฑลยูนนาน 
ได้ขนส่งถึงมหานครฉงช่ิง โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 6 วัน ตั้งแต่เดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 27 มกราคม
ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในสปป.ลาว 3 วัน และการเดินทางในจีนอีก 3 วัน โดยได้สรุปตารางเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนจากไทยผ่านสปป .ลาว 
ข้ามพรมแดนจีนจนถึงภาคตะวันตกของจีนคือมหานครฉงช่ิง เช่ือว่าจะสามารถลดเวลาในการขนส่งในอนาคตเหลือเพียง 4 วัน 
เมื่อมีการปรับตัวการท างานของทุกฝ่าย เป้าหมายต่อไปคือการเร่งเปิดบริการอย่างเป็นระบบ การลดเวลา การขนส่งตลอดห่วงโซ่โลจิสติก ส์
เพื่อขยายการขนส่งทางรถไฟสายนี้

ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผักผลไม้ มันส าปะหลัง ปาล์ม กล้วยไม้ น้ าตาล และสินค้าอุตสาหกรรม
อื่นๆ โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะเป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้สามารถขนส่งทางรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิตปี 2565 ขณะนี้ฝ่ายไทย 
และสปป.ลาว พร้อมแล้ว รอทางจีนเปิดท าการด่านตรวจพืช ณ สถานีรถไฟโมฮ่าน ภายใต้พิธีสารที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว 
ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการจีนให้เร่งด าเนินการหลังเทศกาลตรุษจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ จะรายงานความคืบหน้าในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ นี้

“นับเป็นขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ของไทยที่สามารถเปิดบริการได้เป็นขบวนแรก และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของนโยบาย
อีสานเกตเวย์ เชื่อมอีสานเช่ือมโลกด้วยเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายโลจิสติกส์เกษตรของดร.เฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์โดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สื่อมวลชนในประเทศจีนให้ความส าคัญกับการขนส่งทางรถไฟจากไทยไปจีนเที่ยวแรก
อย่างมาก โดยเสนอข่าวกันครึกโครมและวิเคราะห์ว่าเร็วกว่าการขนส่งทางเรือถึง 4 เท่า ดังตัวอย่างข่าวจีนท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “สินค้าทาง
การเกษตรของไทยท่ีถูกขนส่งโดยรถไฟมาถึงจีนเป็นครั้งแรก เส้นทางรถไฟจีน - ลาว ทั้งสองทางเปิดให้บริการแล้วรถไฟบรรทุกข้าวเหนียวไทย
ปริมาณ 500 ตัน ขบวนแรกของรถไฟสายจีน - ลาว ได้ออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ในลาวและเดินทางมาถึงด่านโมฮ่านในมณฑลยูนนาน
ของจีนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 จากนั้นใช้เวลา 3 วัน ขนส่งถึงเมืองฉงช่ิงในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นที่รู้กันว่าการขนส่งทางรถไฟ
นั้นใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่าทางทะเลถึง 4 เท่า โดยการมาถึงของสินค้าทางการเกษตรของไทยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเปิด
ให้เส้นทางรถไฟจีน - ลาวอย่างเป็นทางการทั้งสองทาง

การเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยและลาว หลังจากบรรจุข้าวเหนียวในโรงงานของ ไทย
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นพิธีการศุลกากรในไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จากนั้นจึงขนส่งทางถนนไปยังด่านท่านาเล้ง ในลาว
เพื่อด าเนินพิธีการศุลกากร เนื่องจากศุลกากรลาวได้ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของไทยซึ่งขนส่งทางรถไฟจากลาวไปยัง จีน
เป็นครั้งแรก จึงเกิดปัญหาการกักกันสินค้าระหว่างพิธีการทางศุลกากร อย่างไรก็ตาม ด้วยการประสานงานของหลายฝ่ายทั้งไทยและลาว 
รวมถึงความร่วมมือของ New Land - Sea Corridor Operation Co., Ltd. ด้วยเหตุนี้เอง รถไฟจึงออกเดินทางจากสถานีเวียงจันทน์ใต้
ได้ส าเร็จเป็นครั้งแรกที่ไทยได้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังจีนผ่านลาว

“อลงกรณ์” เผยขบวนรถไฟสาย “จีน - ลาว” ขนสินค้าเกษตรของไทย 20 ตู้ถึงมหานครฉงช่ิงแล้ว ใช้เวลา 6 วัน เร่งดัน
ผลไม้ขึ้นรถไฟให้ทันฤดูกาลผลิต ปี 2565 รอเพียงจีนเปิดด่านตรวจพืชสถานีรถไฟโมฮ่าน สื่อจีนตื่นเต้นเสนอข่าวครึกโครมช้ีเป็นการ
เปิดศักราชใหม่ของการขนส่งทางรถไฟของไทยเร็วกว่าขนส่งทางเรือ 4 เท่า

“อลงกรณ์” เผยขบวนรถไฟสำย “จีน - ลำว” ขนสินค้ำเกษตรของไทย 20 ตู้
ถึงมหำนครฉงช่ิงแล้ว ใช้เวลำ 6 วัน
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวน
ระหว่างประเทศ (AIPH) เข้าพบ เพื่อมอบเอกสารประมูลสิทธิ์การขอจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ .ศ. 2569 (ฉบับจริง)
อย่างเป็นทางการ ต่อนายกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจ ารัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นางสาวศิริพร วรกุลด ารงชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ดร.วนิดา ก าเนิดเพ็ชร์ ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร AIPH ได้ เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ร่วมการประชุม
Spring Meeting ของ AIPH ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2565 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อพิจารณาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ก่อนที่คณะผู้บริหาร AIPH จะเดินทางเข้าตรวจพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อม
ของจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในการเสนอประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ต่อไป

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวว่า ส าหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความส าคัญต่อประเทศไทย
เป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 (Type A1) ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และครั้งท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2554 (Type B) ซึ่งประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงาน
จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับในระดับสากล นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการประมูลสิทธิ์ กรอบงบประมาณ
และผู้มีอ านาจลงนามงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Type B) และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (Type A1) เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 4 มกราคม 2565

“เป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้ งหนึ่ง โดยประเทศไทย
และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต สายน้ า
และพืชพรรณ” (Diversity of Life : People, Water and Plants) และยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อม
สนับสนุน ซึ่งหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าว

ไทยพร้อมเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธำนี พ.ศ. 2569
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ประเทศไทยมีปริมาณน้ าฝนปีละ 8 แสนล้าน ลบ.ม. แต่เก็บน้ าไว้ใช้ได้ประมาณ 8 หมื่นล้าน ลบ.ม. แค่ 1 ใน 10 เท่า
นั้นเอง น้ าส่วนใหญ่อีก 7 แสนกว่าล้าน ลบ.ม. ถูกปล่อยทิ้งลงทะเลและแม่น้ าโขงไปอย่างน่าเสียดาย

พื้นที่การเกษตรมี 130 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน 30 ล้านไร่ มีน้ าใช้ตลอด แต่อีก 100 ล้านไร่อยู่นอกเขตชลประทาน 
พอหมดฝนก็ขาดปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร ขาดช่องทางท ามาหากิน ถ้ารัฐบาลรู้จักจัดหาแหล่งน้ าไปให้ รับรองชาวบ้านจะไม่จนอีก
ต่อไป ทุกคนจะกุลีกุจอท าเกษตรนอกฤดูทันที

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ที่มี ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน 
เคยสรุปรายงานเสนอแนะรัฐบาลให้เร่งรัดจัดท า แหล่งน้ าขนาดเล็ก รวมถึงผลการศึกษาเรื่องการจัดการระบบแหล่งน้ าใหม่เพื่อท้องถิ่นพึ่งพา
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าฝายแกนดินซีเมนต์ (Soil cement weir) พร้อมแนบคู่มือการใช้เทคนิคดินซีเมนต์ในงานพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อชุมชนไปให้ด้วย

ฝำนแกนดินซีเมนต์ เป็นฝายที่มีแกนเป็นร่องลึก (ฝังลงไปในดินลึก 4 เมตร และแผ่ออกด้านข้างอีกข้างละ 4 เมตร) 
สามารถกักเก็บและสะสมน้ าในช้ันใต้ดิน เพื่อให้ได้ปริมาณน้ ามากกว่าฝายแบบทั่วไปที่ไม่มีแกนภายในแกนดินซีเมนต์ประกอบด้วยเม็ดดินใหญ่
น้อยยึดเหนี่ยวกันแน่นหนา นอกจากนี้น้ าที่อยู่ระดับใต้สันฝายจะถูกร่องแกนกักเก็บสะสมไว้ ก่อนถูก ดูดซับให้ซึมผ่านเข้าสู่ช้ันใต้ดินและลาด
ตลิ่งด้านข้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ าที่ถูกดูดซับไปเก็บกักภายในช้ันดินดังกล่าวก็จะซึมออกมาเติมลงไปในล าน้ าท าให้มีน้ าใช้ตลอด
อันที่จริงฝายแกนดินซีเมนต์ถือเป็นนวัตกรรมชาวบ้าน ท าจากปูนผสมดิน ไม่มีโครงสร้างเหล็ก กรมเจ้าท่าจึงอนุญาตให้สร้างได้ ฝายสูงแค่ 
2 เมตรขณะที่ตลิ่งแม่น้ าสูงเกิน 10 เมตร ไม่ถือเป็นการกีดขวางทางน้ า

เจ้าหน้าที่กรมชลประทานไปเห็นชาวบ้านที่อีสานท าไว้กักเก็บน้ า เลยเอามาปรับปรุงให้สมบูรณ์สร้างในแม่น้ าชี 3 จุด 
คณะกรรมาธิการฯไปตรวจพิสูจน์มาแล้วที่ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สร้างตั้งแต่ปี 2558 ผ่านมาเกือบ 7ปี สภาพการใช้งานยังดีอยู่
การก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ใช้เวลาสั้นๆ ใช้งบประมาณน้อยแต่เก็บน้ าได้ปริมาณมหาศาล

ส.ว.อภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เผยว่า ประโยชน์ของการท าฝายแกนดินซีเมนต์จะช่วยเพิ่มความ
จุในล าน้ า เก็บกักน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง ได้น้ ามากกว่าขุดสระขุดบ่อเสียอีก ท้ังยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ยืดระยะเวลาท ามาหากินให้ชาวบ้าน 
ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีชาวบ้าน สร้างง่าย ซ่อมแซมก็ง่าย

ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะใช้งบฯ น้อยเกินไปหรือเปล่า รัฐบาลเลยไม่สนใจ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับเห็นความส าคัญ 
เช่น อบจ.แพร่พอได้ยินแนวทางนี้ก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ รีบน าไปด าเนินการทันที โดยก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ล าน้ าแม่หล่าย หมู่ 1 ต.แม่หล่าย 
อ.เมืองแพร่ ขนาดความกว้าง 60 เมตร สูง 2 เมตร กักเก็บน้ าได้ 60,000 ลบ.ม. (ปริมาณน้ าเทียบเท่ากับการขุดสระน้ าขนาด 7.5 ไร่ ลึก 5
เมตร) ระยะเวลาก่อสร้างแค่ 1 เดือนเสร็จ ใช้งบประมาณแค่ 462,300 บาท

อีกจุดที่ก่อสร้างคือฝายดินซีเมนต์กั้นแม่น้ ายม จุดดอยผี บ้านห้วยหม้าย หมู่ 17 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 
ขนาดความกว้าง 103 เมตร สูง 1.5เมตร กักเก็บน้ าได้ 77,250 ลบ.ม. ใช้งบประมาณ 4.9 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน ในขณะที่ฝาย
กั้นแม่น้ ายมของกรมชลประทาน หน้ากว้างใกล้เคียงกัน ความสูง 3 เมตร แต่ใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 2 ปี งบประมาณ 710 ล้านบาท
หน้าแล้งทุกปี แม่น้ ายมบางจุดเหลือน้ าสูงไม่ถึง 1 เมตร บางช่วงแห้งขอดเดินข้ามฝั่งได้สบาย ถ้าท าฝายกั้นน้ าไว้เป็นช่วง ๆ แม่น้ าจะไม่แห้ง 
แถมได้น้ าส ารองปริมาณพอใช้ตลอด และดีกว่าใช้กระสอบทรายเป็นไหน ๆ

นำยก ฯ บิ๊กตู่น่ำจะให้คนที่ไว้ใจได้ไปร้ือรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรฯมำดูหน่อย ใช้งบ ฯ น้อยสร้ำงเสร็จเร็ว 
ลงมือตอนนี้ยังทันใช้หน้ำแล้ง ยิ่งถ้ำท ำกระจำยทั่วทุกพ้ืนที่ อำจพลิกโฉมกำรเกษตรไทยได้เลย ที่มำ : www.thairath.co.th

ฝ ยแกนดินซีเมนตเ์ก็บกกัน ้  นวตักรรมพลิกโฉมก รเกษตร
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ม รูจ้กัจุลินทรียห์น่อกลว้ยม กประโยชน์

"ปุ๋ยอินทรยี"์ มีประโยชนแ์ตกต ่งจ ก 

"ปุ๋ยเคมี" อย ่งไร?
วิธีฟ้ืนฟูแปลงและปลกูผกัหลงัน ้ ลด



เตือนภัยกำรเกษตร

ระวงั เพล้ียไก่แจส้ม้ 

ในพืชตระกูลสม้ 

(เช่น มะน ว มะกรูด สม้โอ 

และสม้เขียวหว น)

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนและแล้ง  เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) 
ในระยะแตกยอดอ่อน รับมือเพลี้ยไก่แจ้ส้ม  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากตาและยอดอ่อน ส าหรับตัวอ่อนขณะดูดกินจะกลั่นสาร
สีขาวมีลักษณะเป็นเส้นด้าย และชักน าให้เกิดราด า ยอดที่ถูกท าลายจะหงิกงอ และแห้งเหี่ยว ถ้าการท าลายถึงขั้นรุนแรงท าให้ใบร่วงติดผลน้อย
หรือไม่ติดผลเลย นอกจากท าลายยอดอ่อนโดยตรงแล้ว เพลี้ยไก่แจ้ส้มยังเป็นหาพะถ่ายทอดโรคใบเหลืองต้นโทรม หรือกรีนนิ่ง ซึ่งเป็นโรค
ที่ส าคัญที่สุดของส้มเขียวหวาน ท าให้โรคนี้แพร่กระจายไปเกือบทุกแหล่งที่ปลูกส้ม เป็นสาเหตุให้ต้นส้มทรุดโทรมและตายในที่สุด

แนวทำงป้องกัน/แก้ไข
๑. ระยะท่ีส้มแตกตาและยอดอ่อน ควรหมั่นส ารวจเพลี้ยไก่แจ้ส้มท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการสุ่ม ๕ ยอด ต่อต้น 

จ านวน ๑๐ - ๒๐ ต้นต่อสวน
๒. ในแหล่งที่มีการระบาดของโรคใบเหลืองต้นโทรม เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ส้มต้องท าการป้องกันก าจัดทันที โดยการพ่นสารฆ่า

แมลงที่แนะน า ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๗๐ % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐ % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ า ๒๐ 
ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน ๑๖% เอสจี อัตรา ๒ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แลมป์ดา - ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร



เตือนภัยกำรเกษตร

อ้อยแตกกอระวัง 3 หนอน
หนอนกอลายจุดเล็ก เป็นหนอนที่เจาะกออ้อยบริเวณโคนระดับผิวดินเข้าไปกัดกินส่วนที่ก าลังเจริญเติบโต

ภายในหน่ออ้อย ท าให้ยอดแห้งตาย ท าให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5 – 40 % นอกจากนี้ ยังเข้าท าลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดยเข้าไป
กัดกินอยู่ภายในล าต้นอ้อย ท าให้อ้อยแตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม

หนอนกอสีขาว จะเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไปกัดกินยอดที่ก าลังเจริญเติบโต ท าให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบท่ียัง
ม้วนอยู่ ใบยอดที่หนอนเข้าท าลายจะหงิกงอและมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีล าจะเข้าท าลายส่วนที่ก าลังเจริญเติบโต ท าให้อ้อยไม่สามารถสร้างปล้อง
ให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ ากว่าส่วนที่ถูกท าลายจะแตกหน่อด้านข้างเกิดอาการแตกยอดพุ่ม

หนอนกอสีชมพู จะเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินภายในหน่ออ้อยท าให้ยอดแห้งตาย 
แม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกท าลายแตกหน่อใหม่ แต่หน่อจะมีอายุสั้น ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง

แนวทำงในกำรป้องกันและก ำจัด 
ในแหล่งชลประทานควรให้น้ าเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย พร้อมปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา อัตราไร่ละ 30,000 ตัว

ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2 - 3 ครั้งในช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย
ส าหรับในช่วงที่พบหนอนกออ้อยและกลุ่มไข่ ให้ปล่อยแมลงหางหนีบไร่ละ 500 ตัว โดยปล่อยให้กระจายทั่วแปลง 

และควรปล่อยให้ชิดกออ้อย และใช้ใบอ้อยหรือฟางที่เปียกช้ืนคลุมจะช่วยให้โอกาสรอดสูงขึ้น และปล่อยซ้ าถ้าการระบาดยังไม่ลดลง 
ส าหรับในช่วงที่พบหนอนกออ้อยและกลุ่มไข่ของหนอนกอ

หากปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา ไม่ต้องปล่อยแมลงหางหนีบ เพราะแมลงหางหนีบจะกินแตนเบียนไข่ไตร
โครแกรมมาด้วย แต่ถ้าพบว่าอ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10% ให้พ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน 3 % EC หรือ อินดอกซาคาร์บ
15 % EC หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17 % SC หรือ ลูเฟนนูรอน 5 % EC พื้นที่ 1 ไร่ สารเคมีผสมน้ าตามอัตราส่วนที่ระบุ
ไว้ในฉลากให้ได้ 50 ลิตร และฉีดพ่น 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในแปลงที่ปล่อยแตนเบียนไข่
ไตรโครแกรมมาและแมลงหางหนีบ
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นำนำสำระ

App กอช.
App name :      App กอช.
Categoty :      Education

SmartAuditor แอปพลิเคชันของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส าหรับบุคคล
ทั่วไปและสมาชิก เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล กอช. กับบุคคลทั่วไปที่สนใจตรวจสอบสิทธิ 
สมัครเป็นสมาชิก ดูข่าวสาร โปรโมช่ัน และข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็นการสื่อสาร
กับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน อีกทั้งสามารถส่งเงิน
สะสมผ่านแอปพลิเคชันของ กอช. ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง 
เพิ่มเติมจากช่องทางการติดต่อธนาคาร

ค าคน้หา : App กอช.
Version ท่ีรองรบั : Android 4.4 หรือสูงกว่า IOS 11 หรือสูงกว่า



นำนำสำระ

มหัศจรรย์พันธุกรรม สัตว์ถิ่นไทย 
1 – 3 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ จังหวัดปทุมธานี 
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www.facebook.com/sri.saraburi

www.moac-info.net/Saraburi/

www.opsmoac.go.th/saraburi-home

นิทรรศกำรเสมือนจริงศูนย์เทคโนโลยีกำรเกษตรและนวัตกรรมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยสระบุรี 2565
( AIC CHULA SARABURI VIRTUAL EXPO 2022 ) ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มีนำคม 2565

ติดตำมเล่มอ่ืนได้ง่ำยๆ เพียง SCAN ME!! or CLICK!!

http://www.facebook.com/sri.saraburi
http://www.moac-info.net/Saraburi/

